

## BÁO CÁO

### **Thẩm tra thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ năm 2025**

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định và sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện, Ngày 11/12/2024, Ban Pháp chế HĐND huyện đã tiến hành họp thẩm tra báo cáo số 497/BC-UBND ngày 05/12/2024 về báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025; báo cáo số 506/BC-UBND ngày 11/12/2024 về báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của UBND trình kỳ họp Thứ 14 của HĐND huyện khóa VII.

Trên cơ sở nội dung các báo cáo và kết quả thảo luận, Ban Pháp chế HĐND huyện cơ bản thống nhất với kết quả đạt được trên lĩnh vực QPAN; công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và một số khó khăn, hạn chế, đồng thời nhấn mạnh thêm một số nội dung sau:

#### **1. Tình hình Quốc phòng – An ninh**

Năm 2024, tình hình Quốc phòng, An ninh trên địa bàn huyện ổn định, không xảy ra các tình huống về QPAN bị động, bất ngờ; các ngành chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng và sẵn sàng chiến đấu; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2024; làm tốt chính sách hậu phương quân đội và công tác tuyển sinh quân sự, công an năm 2024.

Tình hình an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, công tác đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật được chú trọng; Công an huyện đã chủ động chuyển đổi vị trí công tác đối với 09 Trưởng Công an cấp xã để nâng cao hiệu quả công tác<sup>[1]</sup>, mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm. Tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn huyện giảm về số vụ, số người chết, nhưng tăng số người bị thương<sup>[2]</sup>. Công an huyện thường xuyên tuần tra và xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện tham

[1] Gồm: Thị trấn Đức Phong, xã Thọ Sơn, xã Đồng Nai, xã Đăng Hà, xã Đoàn Kết, xã Đức Liễu, xã Minh Hưng, xã Đak Nhau và xã Đường 10.

[2] So với năm 2023 giảm 05 vụ (18/23 vụ, giảm 21,74%), giảm 09 người chết (07/16 người, giảm 43,75%), tăng 03 người bị thương (11/8 người, tăng 13,75%).



gia giao thông có nồng độ cồn, trong đó đã thông báo đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét trách nhiệm đối với 06 cán bộ, công chức, viên chức khi điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu, hơi thở có nồng độ cồn theo quy định của Đảng và Luật cán bộ, công chức, viên chức.

## **2. Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật**

Các cơ quan chức năng đã kịp thời phát hiện, xử lý nhiều hành vi vi phạm pháp luật trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, thương mại, môi trường, an ninh, trật tự. Công tác bắt tạm giữ, tạm giam, áp dụng biện pháp ngăn chặn thực hiện kịp thời và đúng quy định; công tác điều tra, xử lý một số loại tội phạm về trật tự xã hội, ma túy đạt kết quả cao (33 vụ - 54 đối tượng); thi hành án hình sự và quản lý giam giữ đảm bảo đúng quy định.

Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật được các cơ quan, ban, ngành, các địa phương chú trọng triển khai với nhiều nội dung, hình thức phù hợp. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được chú trọng, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng chức năng nhiều nguồn tin có giá trị, góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, bài trừ các tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Công tác quản lý hành chính nhà nước về trật tự an toàn xã hội được triển khai đồng bộ và hiệu quả. Thường xuyên tuần tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tổ chức kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy và các lĩnh vực kinh doanh có điều kiện; tiếp tục cập nhật dữ liệu dân cư và cấp căn cước công dân.

Công an đã chủ động trong triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, kết quả đã tạo chuyển biến tích cực, nhất là bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ kỷ niệm, các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn huyện; công tác tấn công trấn áp các loại tội phạm được tăng cường, điều tra, phá án 125/170 vụ - 235/299 bị can đạt tỷ lệ 73,53%.

## **3. Hạn chế**

Mặc dù tình hình ANTT trên địa bàn huyện ổn định, nhưng do địa bàn rộng nên vẫn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp. Tội phạm về hình sự tăng tăng 11 vụ - 01 đối tượng. Tội phạm về ma túy và tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy diễn biến phức tạp, trong năm 2024 đã xảy ra 33 vụ với 54 đối tượng vi phạm về các hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. So với cùng kỳ năm trước giảm 06 vụ, tăng 01 đối tượng; tình trạng đuối nước vẫn còn diễn ra ở một số nơi.

Việc kiểm tra, xử phạt các vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND hai cấp và các chủ thể có thẩm quyền được quan tâm hơn, song ở một số địa bàn, lĩnh vực có vi phạm nhưng chưa phát hiện xử lý kịp thời.

#### 4. Đề nghị

Qua các vấn đề nêu trên, Ban Pháp chế đề nghị UBND huyện một số nội dung sau đây:

- Tăng cường công tác kiểm tra và sử dụng các biện pháp để phòng ngừa các vi phạm pháp luật về trật tự xã hội nhất là tình trạng trộm cắp tài sản; mua bán, tàng trữ và sử dụng ma túy; tội phạm công nghệ cao như chuyển tiền qua mạng, cài đặt các phần mềm ứng dụng...đang có dấu hiệu gia tăng; chủ động tuyên truyền, đấu tranh để phòng ngừa nguy cơ ma túy có thể xâm nhập vào trường học và các khu dân cư vùng sâu, vùng xa.

- Chủ động trao đổi, phối hợp với các cơ quan tư pháp để sớm đưa ra xét xử các vụ án phức tạp nhằm ngăn ngừa phát sinh các mâu thuẫn trong nhân dân.

- Quan tâm bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn cho Ban CHQS cấp xã, kịp thời bổ sung các chức danh Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Quân sự ở các xã còn thiếu.

Ban pháp chế HĐND huyện kính trình HĐND huyện xem xét, quyết định.

#### Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;
- UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Các vị đại biểu HĐND huyện;
- Lãnh đạo và CVVP HĐND-UBND huyện;
- Lưu: VT.

**TM. BAN PHÁP CHẾ HĐND HUYỆN  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Hoàng Giang**